

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

nghiệm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp hội tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

* Sáng ngày 8/3, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức gặp mặt,

chúc mừng nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó

Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại lịch sử, ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Ban Nữ công Văn phòng UBND tỉnh động viên các nữ công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn

đấu, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ, chị em trong tỉnh nói chung, các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh nói riêng luôn hạnh phúc, thành công. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn mỗi chị em dù ở cương vị công tác nào cũng luôn phát huy năng lực, trí tuệ, tự tin, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, đóng góp xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng thịnh vượng và xứng đáng với 8 chữ vàng mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng cho phụ nữ Việt Nam: "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang". Cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em được học tập nâng cao trình độ, lao động, cống hiến, thành công và phấn đấu giải việc nước, đảm việc nhà.

* Sáng ngày 8/3, UBND thành phố tổ chức gặp mặt nữ đoàn viên Công đoàn Cơ quan chính quyền thành phố nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hiện nay, Công đoàn Cơ quan chính quyền thành phố có 52 nữ đoàn viên, chiếm 49,5%;

trong đó 17,3% nữ đoàn viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Các nữ đoàn viên luôn tích cực học tập, lao động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào thi đua. Các chị em đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của cơ quan, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố; đồng thời cũng khẳng định vai trò chủ thể trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Năm qua, 100% chị em đạt danh hiệu phụ nữ hai giới, gia đình văn hóa.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND thành phố đã chúc mừng nữ cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan chính quyền thành phố. Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp tích cực của các chị em thời gian qua; đồng thời mong muốn chị em tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố; trước mắt là tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hưởng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm thành lập thành phố Thái Bình.

PHIÊN HỢP THỬ NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Chủ động, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong thực hiện các CTMTQG để khắc phục hạn chế trong chính sách, chủ trương đầu tư các CTMTQG. Tập trung triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn cấp có thẩm quyền đã giao.

ĐỒNG HƯNG Năm 2024 phấn đấu có thêm 5 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên

Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện đời sống của nông dân, từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua, huyện Đồng Hưng đã triển khai nhiều giải pháp phát triển sản phẩm OCOP.

Đến nay, toàn huyện đã có 22 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao, trong số 14 sản phẩm OCOP 4 sao có tới 13 sản phẩm bánh kẹo. Năm 2024, huyện Đồng Hưng phấn đấu có thêm 5 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, gồm: nếm (Phù Châu), chuỗi tiêu (Hồng Giang), gạo hương cốm (Mê Linh), giò lụa (Trọng Quan), giò chả quế (Đồng Cừong); nâng cấp từ 1 - 3 sản phẩm đạt 4 sao, 5 sao.

Để thực hiện mục tiêu này, Đồng Hưng tập trung rà soát, lựa chọn sản phẩm có tiềm năng, triển vọng của địa phương để xây dựng sản phẩm OCOP; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể xây dựng sản phẩm đặc sắc của mình đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên; kết nối sản phẩm OCOP với phát triển du lịch nông thôn, du lịch làng nghề. Bên cạnh đó, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP.

TRUNG HIẾU

VŨ THƯ

Hỗ trợ gần 8 tấn thóc giống cho 225ha lúa ở vùng sản xuất tập trung

Huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án sản xuất vụ xuân năm 2024.

Vụ xuân năm 2024, nông dân huyện Vũ Thư gieo cấy 7.580ha lúa, giảm 100ha lúa so với vụ xuân năm 2023 do chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cơ cấu giống lúa chủ lực gồm Bắc thơm 7, T10 (chiếm 43,9%), TBR225, TBR-1 (chiếm 28,8%); còn lại là một số giống lúa khác. Lúa cấy chiếm 49,7% tổng diện tích, tăng 2,1% so với vụ xuân năm 2023, trong đó gần 25% diện tích lúa được cấy bằng máy, còn lại là lúa gieo thẳng. Đến ngày 22/2 toàn huyện hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Hiện nay, lúa xuân sinh trưởng thuận lợi; nông dân tập trung bón phân cho lúa gieo thẳng, bón thúc NPK cho lúa cấy và chủ động phòng, trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại. UBND huyện đã hỗ trợ gần 8 tấn thóc giống cho 225ha lúa ở vùng sản xuất tập trung; các đơn vị, cá nhân đã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với 250ha lúa, 46ha cây màu.

Toàn huyện gieo trồng được 2.900ha cây màu xuân, chủ yếu là ngô, lạc, khoai tây. Đến nay, các loại cây màu sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Từ nay đến cuối vụ, tình hình thời tiết, sâu bệnh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, huyện Vũ Thư chỉ đạo các địa phương, HTX NN trên địa bàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp linh hoạt và sát với thực tế; vận động, hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, triển khai các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời để bảo đảm năng suất lúa và cây màu đã đề ra.

QUYNH LƯU

ĐOÀN THANH NIÊN THỊ TRẤN TIỀN HẢI Ra mắt công trình camera an ninh

Thực hiện chỉ đạo của Huyện đoàn Tiên Hải, chiều ngày 8/3, Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Hải tổ chức ra mắt công trình camera an ninh và phát động cao điểm tình nguyện đô thị văn minh.



Đoàn viên, thanh niên bóc gỡ quảng cáo sai quy định.

Thời gian qua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương cũng như tính sáng tạo trong việc ứng dụng khoa học vào thực tiễn, Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Hải đã phối hợp với các đơn vị xây dựng nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa, trong đó có công trình camera an ninh với 5 mắt camera trị giá 30 triệu đồng được lắp tại tuyến đường Lê Văn Sảng (thị trấn Tiên Hải). Đây là tuyến đường có nhiều nhà dân sinh sống hai bên và có Trường Tiểu học thị trấn nằm ngay cạnh đường nên có mật độ giao thông đông đúc. Do vậy, việc lắp camera an ninh tại các nút giao ngã ba, ngã tư trên tuyến đường này sẽ góp phần tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, Huyện đoàn Tiên Hải chỉ đạo Đoàn Thanh niên thị trấn phát động cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh tại thị trấn Tiên Hải. Trong đó, huy động hơn 100 đoàn viên, thanh niên ra quân bóc gỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến đường trục chính trên địa bàn. Đây là hoạt động góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, đồng thời triển khai hiệu quả phong trào "3 trách nhiệm" trong đoàn viên, thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

TRẦN TUẤN

Xây dựng văn hóa "đã uống rượu, bia thì không lái xe"

Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng trong tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT), cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân, tình trạng vi phạm trật tự ATGT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đã giảm rõ rệt.

Duy trì kiểm tra nồng độ cồn

Để bảo đảm an toàn cho người dân vui xuân, đón tết an toàn, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Kế hoạch triển khai theo 3 giai đoạn, từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 9/3/2024. Giai đoạn 1, từ ngày 11/1 - 24/2/2024; trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tập trung lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông (TNGT); không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông, đua xe trái phép; các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; bảo đảm các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội xuân 2024 được thuận lợi, an toàn, thông suốt... Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong các hoạt động trọng tâm của kế hoạch.

Nhiều người dân thường có tâm lý chủ quan, đã sử dụng rượu, bia rồi nhưng vẫn lái xe vì nghĩ ngày tết, lực lượng



Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

CSGT không tuần tra, xử phạt. Tuy nhiên năm nay, lực lượng CSGT được huy động trực 100% quân số trong những ngày nghỉ tết, ngay cả đêm giao thừa tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sĩ CSGT vẫn tuần tra, xử lý vi phạm để bảo đảm ATGT trên các tuyến. Trung tá Phạm Thành Trung, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết và xử lý tai nạn, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành

các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, chúng tôi tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ với phương châm "xuyên đêm, xuyên tết" trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp để tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây ra TNGT.

Theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh, từ ngày 11/1 - 24/2/2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh lập biên bản, xử lý 4.090 trường hợp, phạt tiền 14,8 tỷ đồng; tạm giữ 1.230 phương tiện, tước 1.547 giấy

phép lái xe; trong đó, riêng vi phạm về nồng độ cồn lập biên bản 853 trường hợp, phạt tiền trên 4,5 tỷ đồng, tước 523 giấy phép lái xe.

Văn hóa giao thông là nơi không với rượu, bia

Từ khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với những chế tài xử phạt rất nghiêm được áp dụng từ năm 2020, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, tuyên truyền tác hại của rượu, bia, đặc

biệt những nguy cơ mất ATGT sau khi sử dụng rượu, bia, ý thức của người dân đã được nâng cao rõ rệt. Anh Nguyễn Thanh Bình, xã Minh Lăng (Vũ Thư) chia sẻ: Với bản thân tôi hiện nay, uống rượu, bia dù ít hay nhiều, dù gần hay xa nhà, tôi cũng không dám tự chạy xe về như trước vì sự an toàn cho mình và cho mọi người.

Giống như các địa phương khác, trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT huyện Thái Thụy tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, phạt tiền 936 triệu đồng, tạm giữ 160 phương tiện, tước 84 giấy phép lái xe; trong đó, 120 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 680 triệu đồng. "Về cơ bản người dân đều đồng thuận và chấp hành nghiêm quy định Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm và chây ì, né tránh, chống đối việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm" - Đại úy Đỗ Văn Kết cho biết thêm.

"Đã uống rượu, bia thì không lái xe", khẩu hiệu tưởng như ai cũng biết, cũng thuộc nhưng để khẩu hiệu đó trở thành văn hóa giao thông, xuyên suốt, đi vào hành động, việc làm thường xuyên của mỗi người tham gia giao thông không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát thường xuyên của lực lượng chức năng thì việc tự giác chấp hành của người tham gia giao thông vẫn là quan trọng nhất.

NGUYỄN THỜI

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Thái Bình phối hợp với UBND xã Phú Xuân vừa tổ chức tập huấn công tác PCCC và CNCH năm 2024.

Gần 300 học viên là cán bộ địa phương, đội viên PCCC cơ sở, các hộ sản xuất, kinh doanh có điều kiện, đại diện các tổ liên gia PCCC và người dân các khu dân cư trên địa bàn đã được cung cấp thông tin về các vụ cháy điển hình trong nước, trong tình hình gần đây; các nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ tại gia đình, khu dân cư, cơ sở tập trung đông người; kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PCCC. Học viên cũng được giải đáp những nội dung về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC, thực hành sử dụng bình chữa cháy và một số dụng cụ tại chỗ để dập tắt đám cháy bình gas và mô hình giả định...

Thông qua tập huấn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, thành viên đội PCCC cơ sở và nhân dân trên địa bàn. Thông qua đó, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC, tích cực, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ, bảo đảm an toàn tại khu dân cư.

TRỊNH CƯỜNG



Đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) thực hành dập tắt đám cháy.